

Số: *761* /BC-UBND

Hướng Hoá, ngày 05 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau
kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: HĐND huyện Hướng Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa nhận được Báo cáo số 49/BC-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện Hướng Hóa về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện và Báo cáo số 184/BC-MTTQ-BTT ngày 08/9/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghiên cứu nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện tiếp thu đầy đủ và có văn bản số Công văn số 1037/UBND-VP ngày 14/8/2023 về báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI; Công văn số 1202/UBND-VP ngày 13/9/2023 về báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện; Công văn số 1650/UBND-VP ngày 17/11/2023 về đơn đốc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. UBND huyện báo cáo HĐND huyện kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI như sau:

I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 13

1.1. Ý kiến của cử tri xã Tân Lập: Lòng hồ thủy lợi thôn Tân Tài, xã Tân Lập qua các năm do mưa lũ đã bồi lấp, đến nay không đủ nguồn nước để tưới cho đồng ruộng; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm bố trí kinh phí để nạo vét, phát huy hiệu quả của công trình.

Trả lời: Hồ thủy lợi Tân Tài, xã Tân Lập được đầu tư từ những năm 1990 trở về trước, do sử dụng lâu dài không được đầu tư nạo vét nên lòng hồ của Hồ chứa bị thu hẹp, giảm khả năng trích trữ nước. Theo đó, trong năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, tuy nhiên, để nạo vét lòng hồ chứa cần đòi hỏi kinh phí rất lớn trong khi nguồn kinh phí của huyện còn hạn hẹp. UBND huyện đã nhiều lần báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi xem xét nguồn kinh phí đầu tư nạo vét,

sửa chữa một số công trình hồ chứa trên địa bàn huyện, trong đó có công trình hồ chứa Thủy lợi Tân Tài.

1.2. Ý kiến của cử tri xã Hướng Linh: Hiện nay diện tích trồng sản trên địa bàn xã khá lớn, là nguồn thu nhập chính để người dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tuy nhiên việc nhập sản đối với người dân gặp nhiều khó khăn; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Nhà máy Tinh bột sản Hướng Hoá để kiến nghị nhà máy tạo điều kiện thuận lợi thu mua sản nguyên liệu cho bà con. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Trả lời: Đối với vùng nguyên liệu của Nhà máy Tinh bột sản Hướng Hoá tập trung chủ yếu tại các xã vùng Lìa; đối với việc phát triển, mở rộng diện tích trồng sản tại các xã vùng phía Bắc chưa được UBND huyện khuyến cáo; để tạo điều kiện thu mua cho người dân, đề nghị UBND xã Hướng Linh đăng ký làm việc với Nhà máy tinh bột sản Hướng Hóa để giải quyết cho người dân.

1.3. Ý kiến của cử tri xã Xy: Hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt 02 xã Lìa, xã Xy đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu xây dựng tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/3/2022; được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 06/4/2022; với tổng mức đầu tư là 53.894.000.000đ, thời gian thực hiện năm 2021 - 2024, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được triển khai thực hiện, trong lúc người dân trên địa bàn xã Xy và xã Lìa hiện nay rất khó khăn về nước sinh hoạt, phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh và không an toàn. Vì vậy, cử tri đề nghị HĐND, UBND huyện kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho Nhân dân trên địa bàn xã sớm có nước sinh hoạt. Cử tri xã Xy đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống nước sạch sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã, vì hiện nay trên địa bàn toàn xã chưa có hệ thống nước sạch để sinh hoạt, một số người dân sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, nhưng nước giếng khoan thì bị vôi, nước sông, suối thì không hợp vệ sinh. Đề nghị các cấp quan tâm tiếp tục đầu tư xây dựng.

Trả lời: Trong năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh để triển khai khảo sát, đánh giá đề xuất hỗ trợ xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân các xã miền núi trong thời gian tới, bên cạnh đó, đã có chủ trương đầu tư của Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)” do ADB tài trợ để xây dựng công trình cấp tập trung quy mô lớn cho vùng xã Xy, xã Lìa (theo quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng thuộc tiểu dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Lìa và xã Xy thuộc hợp phần 2 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số CRIEM) và hiện đang tiếp tục chờ đợi nguồn vốn để thực hiện.

Đối với các giếng khoan có hàm lượng vôi cao, không đảm bảo vệ sinh, trong lúc chờ đợi đầu tư xây dựng của cấp trên: Đề nghị địa phương quan tâm lồng ghép các nguồn vốn để và kêu gọi từ các dự án phi chính phủ đầu tư trên địa bàn để xây dựng các bể lọc nước để đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh.

1.4. Ý kiến của cử tri xã A Dơi: Đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tăng cường về các thôn kiểm tra hướng dẫn, kỹ thuật các loại cây trồng, vật nuôi để phát hiện các loại sâu bệnh, dịch bệnh để người dân kịp thời phòng ngừa cho bà con (Cao su, Sắn...).

Trả lời: Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện thường xuyên kiểm tra tình hình phát triển của cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện; đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện trồng, chăm sóc, phòng trừ các loại sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng. Về công tác tập huấn khoa học kỹ thuật, thông qua các chương trình dự án trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khuyến nông huyện phối hợp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về cây trồng vật nuôi. Năm 2022 đã tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh, xen canh cây sắn, năm 2023 tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây cao su. Ngoài ra, căn cứ nhu cầu của các địa phương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức các lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho người dân. Nếu người dân có nhu cầu đề nghị UBND các xã, thị trấn đăng ký gửi Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

2. Ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 13

2.1. Ý kiến của cử tri xã Hương Sơn:

- **Ý kiến cử tri:** Đề nghị cấp trên cho phép nhân dân Nhân dân được khai thác, tận dụng các loài cây tái sinh tự nhiên trên đất trồng rừng.

Trả lời: Căn cứ Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn có liên quan; đối với nội dung này chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể cho phép khai thác, tận thu cây rừng tự nhiên tái sinh trên đất nương rẫy, sau khi có văn bản cụ thể, Phòng sẽ có công văn phúc đáp cho địa phương.

- **Ý kiến cử tri:** Đề nghị quan tâm sớm triển khai Chương trình tài trợ trồng và phục hồi rừng bằng cây bản địa tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026.

Trả lời: Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Hương Hóa với Công ty TNHH Xã hội trồng và Phục hồi rừng Việt Nam về việc phối hợp thực hiện Chương trình trồng và Phục hồi rừng đầu nguồn Sông Thạch Hãn trên địa bàn huyện Hương Hóa. Năm 2023, Công ty TNHH Xã hội trồng và Phục hồi rừng Việt Nam(VARS) dự kiến trồng khoảng 100 ha rừng

hỗn giao với các loài cây như Trầu, Xoan nhừ, Lát hoa, Giỏi xanh... Ngày 28/3/2023, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện có Công văn số 57/NN&PTNT về việc rà soát nhu cầu triển khai trồng rừng năm 2023 gửi UBND xã Hướng Phùng, Hướng Sơn. Qua rà soát nhu cầu đăng ký trồng rừng của các hộ dân 02 xã với diện tích rất lớn 374,5 ha với 221 hộ đăng ký (Hướng Phùng 150,5 ha/97 hộ, Hướng Sơn 224 ha/114 hộ). Do đăng ký với diện tích quá lớn mà nguồn lực của Công ty không đảm bảo nên giữa Công ty và Phòng Nông nghiệp thống nhất triển khai trồng rừng trong năm 2023 chỉ ở xã Hướng Phùng (Diện tích 100 ha - 120 ha). Đối với xã Hướng Sơn, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sẽ tiếp tục phối hợp, tổ chức thỏa thuận đề xuất triển khai trồng trong năm 2024.

- Ý kiến cử tri: Đề nghị cấp trên xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác giao rừng tự nhiên kết hợp với giao đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê (do Ủy ban nhân dân xã đang quản lý); bố trí kinh phí để giao đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng dân cư các thôn trên địa bàn quản lý để diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ một cách bền vững.

Trả lời: Đối với nội dung này Hạt Kiểm Lâm Hướng Hóa đang trình UBND huyện ban hành kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2024 (trên cơ sở Nghị Quyết số 33/2023/NQ-HĐND tỉnh ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025) và sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo.

- Ý kiến cử tri: Bố trí kinh phí để giao đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng dân cư các thôn trên địa bàn quản lý để diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ một cách bền vững.

Trả lời: Đối với diện tích rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng quản lý, trong năm 2022, 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc dự án 3: “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng nâng cao thu nhập cho người dân”. Về nội dung này, UBND huyện đã giao cho UBND các xã, thị trấn rà soát lại các Quyết định giao đất, giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình để tổ chức triển khai các thủ tục theo quy định để rút kinh phí hỗ trợ cho cộng đồng, hộ gia đình. Ngoài nguồn vốn trên thì một số cộng đồng của xã cũng đã hưởng chi trả nguồn dịch vụ môi trường rừng do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Trị hỗ trợ. Thời gian tới một số cộng đồng, nhóm hộ gia đình ở xã sẽ tiếp tục được hỗ trợ chi trả giảm phát thải khí nhà kính đã được phê duyệt kế hoạch tài chính nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ARPA) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng trị tại Quyết định số: 2766/QĐ-UBND ngày 20/11/2023. Từ các nguồn vốn được hỗ trợ trên thì các cộng đồng, nhóm hộ gia đình sẽ quản lý tốt hơn diện tích rừng tự nhiên hiện có.

2.2. Ý kiến của cử tri xã Ba Tầng:

- **Ý kiến cử tri:** Hiện nay, giá thu mua sản nguyên liệu thấp (có trường hợp Nhà máy Tinh bột sản Hướng Hoá thu mua sản của người dân với giá 2.500đ, nhưng thu mua của thương lái với giá 2.700đ trở lên); đề nghị cấp trên có ý kiến với Nhà máy Tinh bột sản Hướng Hoá để có giá cả thu mua sản nguyên liệu cho Nhân dân hợp lý.

Trả lời: Trên địa bàn huyện, Sản đang là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số các xã vùng Lìa. Đến cuối năm 2023, diện tích trồng sản trên địa bàn huyện là 5.070,5ha, năng suất 171 tạ/ha, sản lượng 86.705,55 tấn; Giá bán dao động từ 1.500 - 2.700 đồng/kg (tùy thuộc vào hàm lượng tinh bột từ 17 - 30%). Tuy nhiên năng suất, sản lượng sản qua các năm gần đây có xu hướng giảm, nguyên nhân là do người dân chỉ tập trung mở rộng diện tích, khai thác triệt để nguồn dinh dưỡng trong đất mà không chú trọng đến đầu tư thâm canh cũng như áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, cải tạo đất, một số diện tích trồng sản trên chân đất dốc gây xói mòn, dẫn đến đất trồng sản ngày càng bạc màu, thiếu dinh dưỡng làm cho năng suất thấp, hàm lượng tinh bột giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng sản.

- **Ý kiến cử tri:** Đề nghị quan tâm hỗ trợ hỗ trợ giống sản mới có năng suất, chất lượng cao để thay thế giống sản KM94 đã thoái hoá, năng suất, chất lượng giảm.

Trả lời: Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khảo nghiệm một số giống sản mới để thay thế dần giống KM94 đảm bảo cho năng suất, sản lượng cao phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. Khi nào có kết quả khảo nghiệm sẽ thông báo cho các xã liên quan và khuyến cáo giống sản mới đưa vào địa bàn.

2.3. Ý kiến của cử tri thị trấn Khe Sanh:

- **Ý kiến cử tri:** Thời gian qua, người dân đã đăng ký giống cây cà phê, cây dược liệu để tái canh và trồng mới, nhưng đến nay Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trả lời không có cây giống để cấp cho người dân đã đăng ký; đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện làm rõ vấn đề này, nhất là giải trình đối với người dân đã đăng ký cây giống; trường hợp có cây giống để cấp thì đề nghị hỗ trợ đúng thời vụ, nhất là giống cây cà phê.

Trả lời: Năm 2022, thực hiện chương trình tái canh cây cà phê trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành văn bản về việc đăng ký giống cây cà phê để tái canh cho các hộ dân trên địa bàn huyện và giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, sau khi tiếp nhận danh sách của các hộ dân từ UBND thị trấn đăng ký, Phòng đã kiểm tra, rà soát và đã cấp giống cho các hộ dân đủ điều kiện tái canh cây cà phê theo quy định.

Năm 2023 UBND thị trấn Khe Sanh thực hiện đăng ký tái canh cà phê với diện tích 5,2ha/10 hộ. Tại thời điểm tiếp xúc cử tri Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản đã tiếp nhận, kiểm tra, rà soát đưa các hộ đủ điều kiện vào danh sách cấp giống cây với diện tích 2,7ha/05 hộ đảm bảo điều kiện thực

hiện tái canh cà phê. Đối với việc cấp giống cà phê năm 2023, Phòng thực hiện theo đúng quy trình mua sắm hàng hóa, đấu thầu theo quy định, đến nay đã cấp giống cây đảm bảo theo lịch thời vụ.

Đối với nội dung “phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời không có giống cây để cấp...”, (Nội dung này tại buổi tiếp xúc cử tri không thấy đề cập) sau khi kiểm tra cán bộ, công chức của phòng thì không có nội dung này; đề nghị cử tri xác định rõ ai trả lời, để khỏi ảnh hưởng đến cán bộ, công chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2.4. Ý kiến của cử tri xã Lìa: *Nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, quan tâm hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo giống cây trồng, vật nuôi có đặc tính thích nghi, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, có giá trị kinh tế cao và có sức hấp dẫn đối với thị trường tiêu thụ.*

Trả lời: Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023; giai đoạn 1 từ 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Theo đó, năm 2022 và 2023, từ nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ 3.334 triệu đồng cho Ủy ban nhân dân xã Lìa; 2.040 triệu đồng cho xã Ba Tầng để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cộng đồng, trong đó đối tượng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số. Đó đó, giao cho UBND xã Lìa, xã Ba Tầng nghiên cứu thực hiện hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để thực hiện hỗ trợ cho người dân đảm bảo quy định.

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

1. Ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 13

1. Ý kiến của cử tri xã Hướng Lập: *Tuyến đường giao thông từ thôn Sê Pu đến thôn Cù Bai, xã Hướng Lập đã có chủ trương đầu tư, nhưng đến nay chưa bố trí nguồn vốn để thực hiện; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư nhằm giúp Nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hoá thuận lợi.*

Trả lời: Tuyến đường bị hỏng do bão lụt gây ra, để đảm bảo đi lại của Nhân dân UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tổ chức sửa chữa tạm thời; cấp rọ thép cho UBND xã Hướng Lập khắc phục sửa chữa. Đây là một trong 04 tuyến đường trên địa bàn huyện được đầu tư bằng nguồn vốn Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 20/12/2021. Thời gian thực hiện 2021 - 2024.

2. Ý kiến của cử tri thị trấn Khe Sanh

2.1. Ý kiến cử tri: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư bê tông hoá các tuyến đường đất gồm: đường Phạm Ngũ Lão đến nhà máy nước Khe Sanh; đường Phạm Ngũ Lão - Lò gạch cũ ở đồi thông; đường Khối 6 đi xã Tân Liên và các tuyến đường đất trên địa bàn thị trấn.

Trả lời: Thời gian qua công tác chỉnh trang đô thị nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp các ngành và UBND huyện. Tuy vậy, do nguồn kinh phí còn hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến kết quả đạt được chưa cao. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các tuyến đường để đưa vào kế hoạch đầu tư cũng như đề xuất với cấp trên quan tâm đầu tư trong thời gian tới.

2.2. Ý kiến cử tri: Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ XIII Hội đồng nhân dân huyện, cử tri thị trấn đã có ý kiến về việc bố trí nguồn vốn đầu tư Nghĩa trang nhân dân nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn thực hiện.

Trả lời: Công trình Nghĩa trang nhân dân thị trấn Khe Sanh đã được UBND huyện giao cho Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên công trình chưa được khởi công xây dựng. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn để đầu tư xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất có thể.

2.3. Ý kiến cử tri: Đề nghị huyện trả lời cho Nhân dân được biết tuyến đường Nguyễn Khuyến có tiến hành đầu tư xây dựng hay không.

Trả lời: Đường Nguyễn Khuyến đã được UBND huyện đề xuất đưa vào đầu tư bằng nguồn vốn của Dự án GMS do Sở Kế hoạch và Đầu tư là chủ đầu tư. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện dự án GMS sẽ kết thúc vào 31/12/2023 do đó không kịp để thi công các công trình còn lại trong đó có đường Nguyễn Khuyến.

2.3. Ý kiến cử tri: Đề nghị UBND huyện kiểm tra, khắc phục, xử lý về chất lượng tuyến đường bê tông Phan Đình Phùng nối đường Hồ Chí Minh (đoạn Nông trường Cà phê Tân Lâm), mới đầu tư 05 năm nhưng mặt đường đã bị bong tróc xuống cấp.

Trả lời: UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND thị trấn Khe Sanh tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng hư hỏng để tham mưu đề xuất phương án khắc phục, xử lý.

2.4. Ý kiến cử tri: Đề nghị sớm triển khai nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi; kiểm tra điều chỉnh mương thoát nước đường Hàm Nghi do kết cấu không phù hợp hiện trạng thực tế.

Trả lời: Hệ thống thoát nước đường Lê Lợi thuộc dự án Nâng cấp một số tuyến đường đô thị. Đến nay, một số tuyến đã được thi công hoàn thành. Riêng tuyến Lê Lợi đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nếu nhận

được sự đồng thuận của Nhân dân dọc tuyến thì công trình sẽ được triển thực hiện thi công hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Hệ thống rãnh thoát nước kín trên đường Hàm Nghi được thiết kế nhằm dẫn nước từ đường Phạm Hùng đầu nối vào hệ thống thoát nước của QL9 chứ không có chức năng thoát nước cho đường Hàm Nghi. Đến nay, công trình này đã được thi công hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo theo thiết kế đã được phê duyệt. Đối với hệ thống thoát nước đường Hàm Nghi UBND huyện sẽ đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện về kinh phí.

3. Ý kiến của cử tri xã Tân Liên

3.1. Ý kiến cử tri: *Tuyến đường Trung tâm xã Tân Liên (tuyến 2) bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, một trong những nguyên nhân chính là do quá trình triển khai thi công Điện gió AMACAO do Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh làm chủ đầu tư; để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp đến, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh để sớm khắc phục những đoạn hư hỏng của tuyến đường do công ty gây ra như đã cam kết.*

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Tân Liên tổ chức là việc với Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh để đề nghị Công ty khắc phục sửa chữa. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công ty khắc phục sửa chữa tuyến đường như đã cam kết.

3.2. Ý kiến cử tri: *Đề nghị UBND huyện quan tâm công triển khai dự án nâng cấp mở rộng Chợ Tân Liên để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực chợ và thuận lợi cho người dân buôn bán”.*

Trả lời: Công trình Chợ Tân Liên đã được UBND huyện giao cho Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp là chủ đầu tư. Hiện tại nhà thầu đang thi công hạng mục san lấp mặt bằng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2024.

4. Ý kiến của cử tri xã Tân Thành: *Tuyến đường từ Khu Công nghiệp Tân Thành giáp với Quốc lộ 9 (tại ngã ba) vào mùa mưa nước từ Khu Công nghiệp chảy tràn vào nhà dân ảnh hưởng lớn về vật chất, tài sản cũng như công tác vệ sinh môi trường; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh sớm đầu tư công thoát nước để giảm tải lượng nước tràn vào nhà dân trên địa bàn.*

Trả lời: UBND huyện đề xuất với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. Liên quan đến tuyến QL9 UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát để tham mưu đề xuất với Văn phòng Chi cục quản lý đường bộ II.5.

5. Ý kiến của cử tri xã Lìa: *Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, đầu tư xây dựng 2 điểm cầu tại thôn A Xau và thôn A Xóc thuộc xã Lìa, đồng thời đầu tư xây dựng đường bê tông của hai thôn; đây là tuyến đường quan trọng góp phần*

phát triển kinh tế - xã hội cho Nhân dân địa phương nhưng xuống cấp, đi lại khó khăn”.

Trả lời: Hiện nay, nguồn kinh phí đầu tư rất hạn hẹp. Trước mắt chỉ ưu tiên đầu tư cho những công trình thật sự cấp bách, đặt biệt là các công trình hư hỏng do thiên tai gây ra. UBND huyện đề nghị UBND xã Lìa rà soát cụ thể các tuyến đường, dự trù kinh phí và thứ tự ưu tiên đầu tư để đưa vào kế hoạch đầu tư bằng các nguồn vốn do UBND xã làm chủ đầu tư. Đồng thời, trình UBND huyện xem xét hỗ trợ một phần kinh phí (nếu có).

6. Ý kiến của cử tri thị trấn Lao Bảo

6.1. Ý kiến cử tri: *Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn vốn để sớm triển khai xây dựng Công trình Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo (giai đoạn 1).*

Trả lời: Công trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Lao Bảo đã được UBND huyện giao cho Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên công trình chưa được khởi công xây dựng. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn để đầu tư xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất có thể.

6.2. Ý kiến cử tri: *Đề nghị chỉ đạo di dời nhà vệ sinh trong Chợ Tân Phước và đầu tư hạng mục thoát nước thải.*

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND thị trấn Lao Bảo khảo sát thực tế để tham mưu UBND huyện phương án đầu tư đối với chợ Tân Phước.

6.3. Ý kiến cử tri: *Cần đề xuất UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm xây dựng các tuyến đường đã được đền bù giải phóng mặt bằng từ năm 2017 và năm 2021 (gồm tuyến đường Ông Ích Khiêm thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tuyến đường Đoàn Bá Thừa thuộc Dự án GMS).*

Trả lời: Đối với đường Ông Ích Khiêm UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Lao Bảo làm việc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh để làm rõ vấn đề nêu trên. Riêng tuyến Đoàn Bá Thừa thuộc Dự án GMS thì dự án này sẽ kết thúc vào 31/12/2023 không đủ thời gian để thực hiện. UBND huyện sẽ đề xuất đưa vào đầu tư bằng các dự án khác.

6.4. Ý kiến cử tri: *Đề xuất với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nâng cấp mở rộng tuyến đường biên giới từ thị trấn Lao Bảo đến xã Hướng Phùng.*

Trả lời: Tuyến đường từ Lao Bảo đi Hướng Phùng do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý. Hiện nay, lưu lượng giao thông qua tuyến rất thấp vì vậy việc mở rộng là chưa cần thiết. UBND huyện sẽ đề xuất mở rộng đối với tuyến đường vào thời điểm khác thích hợp hơn.

6.5. Ý kiến cử tri: *Quan tâm rà soát, đánh giá tiêu chí đề nghị công nhận đô thị loại IV đối với thị trấn Lao Bảo”. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:*

Trả lời: Việc nâng cấp đô thị lên loại IV đối với thị trấn Lao Bảo và thị trấn Khe Sanh đã được Sở Xây dựng báo cáo và đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện tại Văn bản số 2661/SXD-QHKT ngày 13/11/2023. UBND huyện sẽ phối tổ chức thực hiện khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

7. Ý kiến của cử tri xã Xy: *“Công trình Đường giao thông xã Lìa đi xã Xy”, với tổng mức đầu tư 16.263.000.000đ, do Ban Quản lý Dự án, Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện làm chủ đầu tư; tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai; vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm ưu tiên chỉ đạo để sớm thực hiện”.*

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024.

8. Ý kiến của cử tri xã A Dơi: *“Đề nghị cấp trên xem xét, quan tâm sửa chữa tuyến đường cụm dân cư thôn Hợp Thành đến Tỉnh lộ Lìa và ngầm tràn giữa xã A Dơi - xã Lìa. Do mưa lớn đã làm hư hỏng đường bong tróc rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.*

Trả lời: Đối với hư hỏng của đường từ thôn Hợp Thành đến Tỉnh lộ lìa UBND huyện đề nghị UBND xã khảo sát đưa vào sửa chữa bằng các nguồn vốn do UBND quản lý. Đối với hư hỏng của ngầm tràn giữa xã A Dơi và xã Lìa đã được dự án Plan hỗ trợ khắc phục sửa chữa.

Đường trung tâm xã thuộc Dự án CRIEM do Ban QLDA đầu tư tỉnh làm chủ đầu tư, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh đơn đốc chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, quy trình thực hiện các dự án có sử dụng vốn vay của Ngân hàng ADB rất phức tạp nên đến nay dự án vẫn chưa thể tổ chức thi công được. UBND huyện đề nghị UBND xã tích cực vận động nhân dân giải phóng mặt bằng; phối hợp với các đơn vị liên quan khi triển khai thực hiện dự án.

9. Ý kiến của cử tri xã Húc: *Tuyến đường từ thôn Ho Le, xã Húc đi xã Ba Tầng thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư (tại Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024); đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị sớm triển khai xây dựng. Tuyến đường giao thông biên giới Khe Sanh - Sa Trâm (ĐT.587) đã được đầu tư theo Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay đã hoàn thành đoạn từ Km0+000 đến Km3+980, còn lại đoạn từ Km3+980 đến Sa Trâm chưa được xây dựng; đề nghị Ủy ban nhân dân*

huyện kiến nghị cấp trên hoàn thành tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, phục vụ tốt công tác cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai xảy ra.

Trả lời: Các tuyến đường trên thuộc Dự án CRIEM do Ban QLDA đầu tư tỉnh làm chủ đầu tư, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh đơn đốc chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, quy trình thực hiện các dự án có sử dụng vốn vay của Ngân hàng ADB rất phức tạp nên đến nay dự án vẫn chưa thể tổ chức thi công được. UBND huyện đề nghị UBND xã tích cực vận động nhân dân giải phóng mặt bằng; phối hợp với các đơn vị liên quan khi triển khai thực hiện dự án.

10. Ý kiến của cử tri xã Hướng Linh: *Cử tri đã kiến nghị nhiều lần về việc cần sửa chữa tuyến đường từ xã Hướng Tân vào Hướng Linh nhưng vẫn chưa được thực hiện, đến thời điểm hiện tại tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại cũng như phát triển kinh tế ở địa phương; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm việc với các Công ty Điện gió đã thực hiện dự án trên địa bàn xã có động thái sửa chữa, khắc phục tuyến đường nhằm giúp Nhân dân đi lại, thúc đẩy kinh tế ở địa phương phát triển.*

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các Công ty điện gió, tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa lập khái toán dự trù kinh phí khắc phục sửa chữa. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức phiên làm việc với các Công ty điện gió để thống nhất phương án đầu tư khắc phục sửa chữa và đã ban hành Công văn số: 719/UBND-KTHT ngày 06/6/2023; Công văn số 1583/UBND-KTHT ngày 09/11/2023 gửi các Công ty Điện gió đề nghị hỗ trợ khắc phục sửa chữa tuyến đường.

2. Ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 17:

1.1. Ý kiến của cử tri xã Hướng Sơn:

- Ý kiến cử tri: *Vừa qua lãnh đạo tỉnh, huyện và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện tiến hành khảo sát tuyến đường từ thôn Mới về thôn Cát, Tria xã Hướng Sơn (đi qua rừng đặc dụng) thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa quản lý; đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh nghiên cứu có chủ trương đầu tư tuyến đường này để bà con đi lại thuận tiện.*

Trả lời: Việc đầu tư xây tuyến đường từ thôn Mới đi thôn Cát, Tria thuộc xã Hướng Sơn được Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, ban, ngành các cấp quan tâm. Trước đây, Ủy ban nhân dân huyện đã đề xuất đưa công trình vào dự án LRAMP nhưng do vướng rừng đặc dụng nên không đạt tiêu chí của dự án. Bên cạnh đó, kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến đường rất lớn, ước tính trên 50 tỷ đồng. Vì vậy, đến nay dự án chưa thể triển khai được. Ủy ban nhân dân huyện đã đề xuất nhiều lần với các cấp thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đề xuất với cấp có thẩm quyền hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường này.

- **Ý kiến cử tri:** Tuyến đường từ thôn Cát Tria về Km27 do tập đoàn Sơn Hải đầu tư đã bị hư hỏng nặng; đề nghị UBND huyện kiến nghị với tập đoàn Sơn Hải quan tâm sửa chữa, khắc phục để giúp Nhân dân đi lại thuận lợi.

Trả lời: Tuyến đường từ thôn Cát, thôn Tria về Km27 bị hư hỏng do đợt mưa bão năm 2020 gây ra. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 809/UBND-VP ngày 06/7/2021 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn hỗ trợ khắc phục, sửa chữa. Đồng thời, đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn và các đơn vị liên qua tổ chức kiểm tra hiện trường. Qua đó, Sở Giao thông vận tải đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận giao cho Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn thực hiện khắc phục, sửa chữa tại Công văn số 1862/SGTVT-KHTC ngày 14/7/2021. Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn khắc phục, sửa chữa tuyến đường.

- **Ý kiến cử tri:** Đề nghị quan tâm đầu tư tuyến đường từ thôn Nguồn Rào - Pin (thôn Pin cũ) xã Hướng Sơn đi thôn Xa Bai, xã Hướng Linh.

Trả lời: Tuyến đường từ thôn Pin xã Hướng Sơn đi thôn Xa Bai, xã Hướng Linh đã được Ủy ban nhân dân huyện đưa vào đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, với tổng mức đầu tư dự kiến 12,955 tỷ đồng.

1.2. Ý kiến của cử tri xã Hướng Tân: Đường Hùng Vương (mới) thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) đi qua địa bàn xã Hướng Tân đến nay cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên, tại các điểm giao nhau giữa đường Hùng Vương (mới) với các tuyến đường liên thôn thuộc xã Hướng Tân chưa được đấu nối (gồm thôn Tân Linh 02 tuyến, thôn Tân Vĩnh 02 tuyến; vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu đấu nối các tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Trả lời: Tuyến đường Hùng Vương (mới) thuộc dự án GMS do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư, hiện đang được thi công xây dựng. Theo thiết kế thì tất các vị trí giao nhau giữa tuyến mới với các đường hiện hữu đều có vượt nối. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên đến nay đơn vị thi công chưa thể thực hiện được. Đơn vị thi công sẽ hoàn thiện các vị trí đấu nối trước khi nghiệm thu bàn giao đưa tuyến đường vào sử dụng.

1.3. Ý kiến của cử tri xã Ba Tầng

- **Ý kiến cử tri:** Tuyến đường từ thôn Trùm vào thôn Măng Sóng đầu tư đã lâu năm, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão tháng 10/2020 đến nay đã xuống cấp, đi lại khó khăn; đề nghị các cấp các ngành bố trí quan tâm bố trí ngân sách để sửa chữa.

Trả lời: Tuyến đường từ thôn Trùm vào thôn Măng Sóng thuộc tuyến đường huyện Xa Tuông - Ba Tầng (ĐH.90) dài 11Km. Để đảm bảo giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, từ năm 2017 đến 2021 Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức bảo dưỡng thường

xuyên. Bên cạnh đó, năm 2021 UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng của tuyến đường do bão lụt năm 2020 gây ra với tổng mức đầu tư trên 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tuyến đường đã được đầu tư từ lâu đang trong quá trình xuống cấp hư hỏng, kinh phí sửa chữa còn hạn chế nên chưa thể đầu tư sửa chữa hoàn thiện được. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để đầu tư sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông của huyện bao gồm cả tuyến đường nói trên.

- Ý kiến cử tri: Hàng năm đến mùa mưa bão tuyến đường tỉnh lộ 586 (đường Lìa) đoạn qua xã Ba Tầng thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt, cô lập nhiều thôn của xã Ba Tầng; đề nghị cấp trên nghiên cứu, có kế hoạch đầu tư tuyến đường tránh lũ (khoảng 8Km) từ thôn Hùn (bản Xa Rô cũ) qua bản (Hùn cũ) đến thôn Ho Le, xã Húc, đồng thời kết nối với tuyến đường thị trấn Khe Sanh để Nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Trả lời: Tuyến đường từ thôn Hùn (bản Xa Rô cũ) qua bản (Hùn cũ) đến thôn Ho Le thuộc tuyến đường huyện ĐH.85 (Húc - Ba Tầng) đã được UBND huyện đề xuất UBND tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến đường bằng nguồn vốn Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 20/12/2021. Thời gian thực hiện 2021 - 2024.

- Ý kiến cử tri: Tuyến đường thuộc thôn Ba Lòng (bản Cu Té Điều cũ) nằm trong vành đai biên giới, hiện nay đi lại rất khó khăn; đề nghị cấp trên xem xét đầu tư tuyến đường này để Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời: Tuyến đường thuộc thôn Ba Lòng (bản Cu Té Điều cũ) do UBND xã Ba Tầng quản lý, do tuyến đường nằm trong vành đai biên giới nên chưa thể đầu tư nâng cấp được. Vấn đề này, đã được UBND xã Ba Tầng kiến nghị với Đoàn Biên phòng Ba Tầng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xem xét, đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh phạm vi khu vực vành đai biên giới.

1.4. Ý kiến của cử tri xã A Dơi: Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh có quyết định số 831/QĐ-UBND về việc phê duyệt cải tạo Đường giao thông Trung tâm xã A Dơi, huyện Hướng Hóa (từ ngã ba thôn Prin Thành vào Trạm kiểm soát Biên phòng Proi) thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần của tỉnh Quảng Trị, thời gian thực hiện 2021 - 2024, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện; đề nghị đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị với UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện dự án.

Trả lời: Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Được biết, hiện nay Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 843/QĐ-CTN ngày 17/7/2023 về việc đàm phán với ADB về các hiệp định

cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị và Phú Yên. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục nắm bắt thêm thông tin để chia sẻ với các địa phương liên quan cũng như cử tri được biết. Đồng thời, đề nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện dự án.

1.5. Ý kiến của cử tri xã Ba Tầng: Tuyến đường từ thôn Trùm vào thôn Mãng Sông, xã Ba Tầng đầu tư đã lâu, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ tháng 10/2020 nên đã xuống cấp, đi lại khó khăn; đề nghị các cấp, các ngành quan tâm bố trí ngân sách để sửa chữa; Tuyến đường thuộc thôn Ba Lòng (bản Cu Té Điều cũ) nằm trong vành đai biên giới, hiện nay đi lại rất khó khăn; đề nghị cấp trên xem xét đầu tư tuyến đường này để Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời: Nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn, nguồn vốn xây dựng cơ bản từ nguồn thu sử dụng đất hàng năm không đạt tiến độ được giao. Tuy nhiên, cùng với việc lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian qua trên địa bàn xã đã được quan tâm, đầu tư 14 tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Đối với các tuyến đường chưa được đầu tư, trước mắt để thực hiện đầu tư, sửa chữa các công trình trên địa bàn xã, đề nghị UBND xã cân đối các nguồn kinh phí, xem xét mức độ cần thiết để có chủ trương sửa chữa, nâng cấp phù hợp với nguồn lực của địa phương.

1.6. Ý kiến của cử tri xã A Dơi: UBND tỉnh có Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 về việc phê duyệt cải tạo Đường giao thông Trung tâm xã A Dơi, huyện Hướng Hoá (từ ngã ba thôn Prin Thành vào Trạm kiểm soát Biên phòng Proi) thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện; đề nghị UBND huyện kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh sớm triển khai xây dựng.

Trả lời: Đối với các công trình thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), Ủy ban nhân dân huyện đã có kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn huyện, trong , có công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông trung tâm xã A Dơi.

1.7. Ý kiến của cử tri thị trấn Khe Sanh: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư bê tông hoá các tuyến đường đất gồm: đường Phạm Ngũ Lão đến nhà máy nước Khe Sanh; đường Phạm Ngũ Lão - Lò gạch cũ ở đồi thông; đường Khối 6 đi xã Tân Liên và các tuyến đường đất trên địa bàn thị trấn; Đề nghị huyện trả lời cho Nhân dân được biết tuyến đường Nguyễn Khuyến có tiến hành đầu tư xây dựng hay không.

Trả lời: Đối với các tuyến đường thuộc Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang Tiểu vùng Sông Mê Kông (GMS), UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường đang còn dang dở (đường Phạm Ngũ Lão; đường Nguyễn Khuyến đã hỗ trợ đến bù giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai thi công).

1.8. Ý kiến của cử tri xã Tân Liên: Đề nghị UBND huyện quan tâm công triển khai dự án nâng cấp mở rộng Chợ Tân Liên để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực chợ và thuận lợi cho người dân buôn bán.

Trả lời: Công trình Nâng cấp, mở rộng chợ Tân Liên đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng, hiện đã bố trí đủ vốn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và khó khăn về nguồn đất đắp nên chưa triển khai thực hiện. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục vận động bà con Nhân dân phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện công trình.

1.9. Ý kiến của cử tri xã Tân Thành: Đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng cấp huyện có kế hoạch phân bổ ngân sách hỗ trợ cho các nhà trường để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học.

Trả lời: Hàng năm, UBND huyện đều dành nguồn ngân sách từ sự nghiệp giáo dục để hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện. Tuy với, nguồn lực ngân sách huyện có hạn, trong khi nhu cầu về sửa chữa, nâng cấp của các trường học trên địa bàn huyện là tương đối lớn. UBND huyện đã thành lập các đoàn đi kiểm tra thực tế các trường, trên cơ sở đó đã phê duyệt danh mục các công trình nâng cấp, sửa chữa tại các trường theo thứ tự ưu tiên.

1.10. Ý kiến của cử tri xã Thuận: Hiện nay, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, bản nhìn chung về cơ sở vật chất đang còn thiếu thốn rất nhiều; đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ để tạo điều kiện cho Nhân dân sinh hoạt, hội họp.

Trả lời: Hiện nay, sau khi thực hiện sáp nhập xã và thôn, bản, nhà sinh hoạt cộng đồng ở một số thôn, bản trên địa bàn huyện còn chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Trong thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm đến việc đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng cũng như trang thiết bị các nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn, bản. Trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên cơ sở đề nghị của các xã, UBND huyện đã phê duyệt danh mục 42 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó xã Thuận có Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thuận 5, công trình được bố trí vốn và triển khai thực hiện.

III. VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Ý kiến của cử tri trước Kỳ họp thứ 13

1.1. Ý kiến của cử tri xã Tân Hợp: Hiện nay quỹ đất dành cho giáo dục Mầm non xã Tân Hợp chưa đáp ứng yêu cầu, diện tích đất thực tế so với số lượng học sinh chưa đảm bảo quy định (01 trẻ tối thiểu 12m²); ở 2 điểm trường Lương Lễ và Tà Đủ chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD đất. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo.

Trả lời: Đề nghị Trường Mầm non xã Tân Hợp phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tiến hành đo vẽ, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định

1.2. Ý kiến của cử tri xã Tân Long: Hiện nay giấy chứng nhận QSD đất của nhân dân xã Tân Long bị chồng lấn rất nhiều; Đề nghị UBND huyện tạo điều kiện để đo đạc và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhân dân có cơ sở vay vốn sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

Trả lời: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Long kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp chồng lấn giấy chứng nhận, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để được xem xét, xử lý.

1.3. Ý kiến của cử tri thị trấn Lao Bảo: Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến các điểm du lịch cộng đồng tự phát các hộ gia đình trên địa bàn nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trả lời: Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện đang xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến các điểm du lịch cộng đồng tự phát.

1.4. Ý kiến của cử tri xã Xy: Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã cao là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân thiếu đất sản xuất, trong lúc đó một số hộ dân thuộc xã A Dơi sang xâm canh đất xã Xy từ năm 2006 đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều lần nhưng chưa dứt điểm. Vì vậy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện cho nhân dân xã Xy có đất để sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Đề nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sớm phối hợp với xã Xy và xã A Dơi để chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng có 24 hộ dân của xã A Dơi xâm canh trên đất của xã Xy từ năm 2006.

Trả lời: Việc các hộ dân xã A Dơi xâm canh trên đất của xã Xy ổn định từ năm 2006 đến nay không có tranh chấp. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 591/UBND-TNMT về việc lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND và Quyết định số 4069/QĐ-UBND về chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Xy căn cứ khoản 1, Điều 100, Luật Đất đai năm 2013; Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và khoản 2, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

1.5. Ý kiến của cử tri xã A Dơi: Hiện nay, thôn Đồng Tâm, xã A Dơi còn 24 hộ dân đã được đo vẽ theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận vì liên quan đến địa giới hành chính giữa xã A Dơi và xã Xy, đề nghị sớm cấp Giấy chứng nhận cho bà con yên tâm sản xuất.

Trả lời: Thực hiện chủ trương đo đạc, lập hồ sơ cấp chứng nhận cho các đối tượng theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 4069/QĐ-UBND của UBND huyện, xã A Dơi có 24 hộ dân được đo đạc hiện đang xâm canh trên đất của xã Xy. Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn số 591/UBND-TNMT ngày 17/5/2023 về việc lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất sản xuất theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND và Quyết định

số 4069/QĐ-UBND đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Xy và A Dơi phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân xã A Dơi xâm canh ổn định trên địa bàn xã Xy theo quy định. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Xy đã lập 20 bộ hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện ký cấp Giấy chứng nhận; 04 hộ dân còn lại Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Xy lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

2. Ý kiến của cử tri sau Kỳ họp thứ 13

2.1. Ý kiến của cử tri xã Tân Thành: Hội nghị tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, được tổ chức tại xã Tân Thành vào ngày 04/5/2023 (có đoàn lãnh đạo huyện tham dự), cử tri trong xã đã phản ánh việc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND, Quyết định số 1554/QĐ-UBND và Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án các điểm khu dân cư thôn Cổ Thành, Nại Cửu, Nam Xuân Đức; đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, tránh làm mất lòng tin của Nhân dân.

Trả lời: Để được giao đất cho hộ gia đình, các nhân theo quy định của pháp luật phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Về đối tượng được giao đất: Tại điểm g, khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở”. Quy định này được áp dụng đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được nhà nước giao đất ở tại xã, nơi đang đăng ký hộ khẩu thường trú (kể cả địa phương khác trước đây hộ gia đình, cá nhân đó từng đăng ký hộ khẩu thường trú nay chuyển về xã đang đăng ký hộ khẩu thường trú).

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Việc giao đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 52, Luật Đất đai năm 2013) và việc Nhà nước quyết định giao đất đối với hiện trạng khu đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng (Điều 53 Luật Đất đai 2013).

Do đó, trường hợp giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở mà trên đất đó đang có người sử dụng thì nhà nước phải lập dự án đầu tư để có cơ sở trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm và làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thông báo thu hồi đất, ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Trường hợp thửa đất xét để giao đất ở hiện trạng là đất chưa sử dụng do UBND cấp xã quản lý, nếu có dự án đầu tư thì UBND huyện lập danh mục dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất; nếu không có dự án đầu tư thì không nhất thiết đưa vào danh mục dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất mà chỉ đưa vào danh mục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Để đảm bảo việc giao đất cho các hộ dân tại xã Tân Thành theo đúng quy định, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu giải quyết kịp thời, theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 151/TNMT-ĐĐ ngày 28/11/2022 về việc trả lời nội dung tại Công văn số 87/UBND-ĐC ngày 17/11/2022 của UBND xã Tân Thành. Trên cơ sở đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Tân Thành căn cứ trình tự, thủ tục nêu trên, hoàn thiện các hồ sơ liên quan, đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm cơ sở, xem xét trình cấp có thẩm quyền giao đất đảm bảo đúng theo quy định.

2.2. Ý kiến của cử tri thị trấn Khe Sanh: Trước đây một số hộ dân sinh sống và canh tác trên diện tích đất rừng phòng hộ, đất dự án Pam đã lâu năm nhưng chưa được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị UBND huyện cho cử tri và Nhân dân được biết các trường hợp nêu trên có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.

Trả lời: Ngày 08/8/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2614/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định giao đất, giao rừng theo các chương trình, dự án nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả, các tổ chức đã giải thể, người đại diện đã đi khỏi địa phương hoặc đã chết trên địa bàn thị trấn Khe Sanh và giao lại cho UBND thị trấn Khe Sanh quản lý. Vì vậy, trường hợp các hộ dân trước đây đã sinh sống, canh tác ổn định từ trước đến nay, hiện nay muốn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì liên hệ với UBND thị trấn Khe Sanh để được hướng dẫn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

- Đề nghị UBND huyện làm rõ dư luận về việc cấp “đất vàng” ở địa bàn Khối 4, thị trấn Khe Sanh, theo quy định của Luật Đất đai, việc cấp như vậy đúng hay không, vì theo dư luận hồ sơ thiếu trung thực. Vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:

Việc cấp đất cho các hộ dân ở địa bàn Khối 4, thị trấn Khe Sanh, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

2.3. Ý kiến của cử tri xã Hướng Tân: Việc tách thửa đất để cho thành viên trong gia đình (ví dụ như con đẻ) làm nhà ở sau khi lập gia đình rất khó thực hiện, bởi vì, theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Điều 5 quy định về diện tích tối thiểu của thửa đất được phép tách thửa: “các loại đất nông nghiệp được phép tách thửa phải có diện tích tối thiểu đối với trung du, miền núi là 2.000m²”; trong lúc hiện nay đất vườn gắn với đất ở trong vùng đã quy hoạch khu dân cư, các gia đình có diện tích tối thiểu 2.000m² là rất ít, nên không phù hợp thực tế; vì vậy, đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét.

Trả lời: Quy định trên được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 quy định hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp

thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, việc xem xét sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2845/STNMT-QLĐĐ ngày 28/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, báo cáo các vướng mắc khi áp dụng Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đã có ý kiến, kiến nghị đề xuất về nội dung này tại Báo cáo số 471/BC-UBND ngày 22/8/2023

2.4. Ý kiến của cử tri xã A Dơi: Dự án cấp đất lâm nghiệp cho người dân đã tiến hành từ năm 2011, trên địa bàn xã có 171 hộ đã đo vẽ xong, tuy nhiên đến nay một số hộ dân bị sai lệnh thông tin (sai tên và chữ lót) nên không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được; đề nghị cấp trên có phương án khắc phục, giải quyết để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân yên tâm sản xuất.

Trả lời: Năm 2009, thực hiện dự án đo đạc, cấp Giấy chứng nhận đất QSD đất Lâm nghiệp cho toàn bộ các hộ dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa, trong đó có các hộ dân của xã A Dơi. Hiện nay, một số Giấy chứng nhận đang được lưu giữ tại Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Hướng Hóa, do một số người dân không đến nhận hoặc đến nhận nhưng thông tin cá nhân có sự sai lệch so với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đang tiến hành rà soát, phân loại nguyên nhân. Vì vậy, để khắc phục tình trạng nêu trên, đề nghị UBND xã A Dơi tổng hợp lập danh sách trích ngang các hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa nhận được Giấy chứng nhận, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa để kiểm tra, rà soát đối chiếu, trường hợp đủ điều kiện thì thông báo cho người dân đến làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận.

Đối với các trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp do có sai sót về thông tin của chủ sử dụng đất. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện thành lập tổ rà soát Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa và UBND các xã, thị trấn theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 và đang tiến hành rà soát nguyên nhân sai sót, tồn đọng để tham mưu UBND huyện phương án giải quyết đảm bảo theo đúng quy định.

2.6. Ý kiến của cử tri thị trấn Khe Sanh:

- **Ý kiến cử tri:** Đề nghị UBND huyện có phương án sử dụng diện tích đất đã thu hồi của hộ ông Lê Xuân Du thuộc Dự án mở rộng Khu dân cư Khối 1, Khe Sanh, tránh trường hợp người dân lấn chiếm lại.

Trả lời: Đối với diện tích đất thu hồi của ông Lê Xuân Du, UBND huyện đã xây dựng Khu dân cư mở rộng khối 1, thị trấn Khe Sanh và đưa vào đề án đấu giá quyền sử dụng đất.

- **Ý kiến cử tri:** Trước đây, một số hộ dân sinh sống và canh tác trên diện tích đất rừng phòng hộ, đất dự án Pam đã lâu năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị UBND huyện cho cử tri và Nhân dân được biết, các trường hợp nêu trên có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.

Trả lời: Ngày 08/8/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2614/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định giao đất, giao rừng theo các chương trình, dự án nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả, các tổ chức đã giải thể, người đại diện đã đi khỏi địa phương hoặc đã chết trên địa bàn thị trấn Khe Sanh và giao lại cho UBND thị trấn Khe Sanh quản lý. Vì vậy, trường hợp các hộ dân trước đây đã sinh sống, canh tác ổn định từ trước đến nay, hiện nay muốn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì liên hệ với UBND thị trấn Khe Sanh để được hướng dẫn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

- **Ý kiến cử tri:** Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm cấp đất để xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng Khối 3B, thị trấn Khe Sanh.

Trả lời: Đề nghị UBND thị trấn Khe Sanh kiểm tra, rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật hiện hành.

- **Ý kiến cử tri:** Đề nghị UBND huyện làm rõ dư luận về việc cấp “đất vàng” ở địa bàn Khối 4, thị trấn Khe Sanh, theo quy định của Luật Đất đai, việc cấp như vậy đúng hay không, vì theo dư luận hồ sơ thiếu trung thực.

Trả lời: Việc cấp đất cho các hộ dân ở địa bàn Khối 4, thị trấn Khe Sanh, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

IV. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Ý kiến của cử tri xã Hướng Sơn: Trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, trên địa bàn xã có một số học sinh không đủ điểm xét vào học Trường Trung học phổ thông Hướng Phùng, phải ra Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện để học; trong lúc gia đình các em này thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nên có nguy cơ bỏ học cao; đề nghị các cấp các ngành đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét, có giải pháp để giúp các em được học tại Trường Trung học phổ thông Hướng Phùng.

Trả lời:

- Việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THPT (lớp 10), Trường THPT Hướng Phùng, Trung Tâm GDNN-GDTX thực hiện theo quy trình, kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, theo đó, học sinh không được xét tuyển vào lớp 10 THPT thì tham gia tuyển sinh vào Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn, vì vậy, học sinh tham gia học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện là tất yếu.

- Việc học sinh học lớp 10 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện thuộc diện hộ nghèo, có nguy cơ bỏ học cao, UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Trung tâm GDNN-NDTX huyện cùng với gia đình học sinh quan tâm tạo điều kiện vận động, giúp đỡ.

- Vấn đề đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện vào học tại Trường THPT Hướng Phùng, UBND huyện ghi nhận ý kiến này, tuy nhiên, đây là phạm vi ngoài thẩm quyền của huyện, vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu văn bản phúc đáp để cử tri được biết đồng thời sẽ đề xuất ý kiến này với cấp có thẩm quyền xem xét.

2. Ý kiến của cử tri xã Ba Tầng: Trường Mầm non Ba Tầng có 2 khu vực (trường chính và điểm trường lẻ); giáo viên dạy ở điểm trường lẻ, dạy lớp ghép được hỗ trợ thêm chế độ; trong khi đó, giáo viên dạy ở trường chính có dạy lớp ghép thì không được hỗ trợ, dẫn đến khó khăn trong việc bố trí giáo viên; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị với cấp trên quan tâm xem xét vấn đề này.

Trả lời: Tại Điều 9, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, theo đó, đối tượng hưởng chính sách: Giáo viên mầm non dạy tại điểm lẻ của cơ sở giáo dục mầm non công lập ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại các Hội nghị của Sở và các báo cáo hàng năm của UBND huyện, của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có kiến nghị, tuy nhiên, đây là chế độ chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nên UBND huyện ghi nhận và sẽ tiếp tục kiến nghị đề xuất về vấn đề này với cấp trên.

3. Ý kiến của cử tri xã Hướng Tân: Trường Mầm non Hướng Tân thiếu cơ sở vật chất như: Phòng Hiệu bộ, Phòng Tin học, Phòng Giáo dục thể chất, 03 phòng học, trẻ đang học lớp ghép chưa đúng theo yêu cầu, hàng rào chưa đảm bảo, thiếu thiết bị như tivi, máy tính... Đề nghị cấp trên quan tâm bố trí ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ tốt công tác dạy và học.

Trả lời: Hiện nay các công trình và cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn huyện đang thiếu và xuống cấp. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND xã Hướng Tân đã rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND huyện và các cơ quan chức năng để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn. UBND huyện đang tập trung ưu tiên đầu tư, xây dựng phòng học, nhà vệ sinh học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên theo trình tự ưu tiên, vì vậy, UBND huyện đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục tham mưu, đề xuất kịp thời theo quy trình.

4. Ý kiến của cử tri xã Hướng Lập: Hàng năm UBND huyện luân chuyển, phân bổ giáo viên mới về công tác tại các trường rất muộn, do đó việc bố trí giáo viên đứng lớp tại các điểm trường lẻ gặp nhiều khó khăn; đề nghị UBND huyện khi phân bổ giáo viên mới về các trường nên tiến hành sớm.

Trả lời: Việc tuyển dụng, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện được thực hiện hàng năm theo kế hoạch của UBND huyện, có sự phối hợp giữa các phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy trình. Tuy nhiên trong năm qua việc triển khai có phần chậm là do nguyên nhân khách quan, vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu thực hiện đảm bảo trong các năm tiếp theo.

5. Ý kiến của cử tri xã Tân Thành: Đề nghị các cơ quan chức năng giảm mức học phí đối với học sinh các cấp; đồng thời kiến nghị Bảo hiểm xã hội huyện Hướng Hoá có trách nhiệm phối hợp cùng nhà trường trong việc thu bảo hiểm đối với học sinh vào đầu năm học.

Trả lời: Việc thu học phí các đơn vị trường học thực hiện theo hướng dẫn và quy định tại Nghị quyết số 52/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016; không có trường hợp lạm thu và thu sai quy định. Về đề xuất giảm mức học phí, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu, đề xuất ý kiến này với cấp có thẩm quyền xem xét. Về việc đề xuất Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với nhà trường, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng hướng dẫn phối hợp vào đầu năm học, yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

6. Ý kiến của cử tri xã Thuận

- Ý kiến cử tri: Chế độ hỗ trợ đối với học sinh trung học cơ sở ở các thôn Thuận 4, Thuận 5, Thuận 3, Bản 7, Thuận Hoà (xã Thuận) ít hơn so với các thôn Úp Ly 2, Thuận 1, Thuận 2 (xã Thuận); đề nghị xem xét điều chỉnh chế độ hỗ trợ như nhau để bảo đảm công bằng.

Trả lời: Việc chi trả chế độ, chính sách đối với học sinh THCS trên địa bàn huyện nói chung và tại Trường THCS Thuận nói riêng được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy định hiện hành. Hiện nay tại trường THCS Thuận học sinh đi học tại trường được hưởng các chế độ như sau: Chế độ hỗ trợ kinh phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ đối với tất cả học sinh có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã đều được hưởng; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (dành cho học sinh bán trú): tại Trường THCS Thuận thì có Thôn Thuận 1 và Thuận 2 đủ điều kiện được nhận. Theo đó, UBND huyện đã xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát lại các chế độ, chính sách của học sinh trên địa bàn, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho học sinh.

- Ý kiến cử tri: Lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non có mức phụ cấp thấp; đặc biệt trong 3 tháng nghỉ hè không được đóng bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị, đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm điều chỉnh chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trả lời: Việc 3 tháng nghỉ hè của các hợp đồng vị trí nấu ăn không có lương, không được hỗ trợ đóng bảo hiểm vì Luật Bảo hiểm xã hội quy định “Không làm việc nên không thể tham gia đóng bảo hiểm được”. Trên thực tế một năm học trẻ mầm non đi học 9 tháng nên chỉ hợp đồng vị trí này 9 tháng để nấu ăn cho trẻ (khi trẻ nghỉ hè, các hợp đồng vị trí nấu ăn cũng nghỉ). Tại Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định rõ cách tính lương, đó là: Áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, vậy nên khi mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định được tăng thì hợp đồng vị trí nấu ăn mới có cơ sở để tăng. Tuy vậy, Khoản 5, mục 3, Điều 1 của Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị có nêu: Khuyến khích các địa phương, đơn vị huy động nguồn xã hội hoá để:

- Hỗ trợ thêm lương với mức hỗ trợ không quá 50% mức lương tối thiểu vùng.

- Hỗ trợ lao động vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 03 tháng còn lại của năm đối với vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

7. Ý kiến của cử tri xã Hướng Sơn: Thực hiện chủ trương về việc cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các lớp cử tuyển, từ năm 2009 trên địa bàn xã Hướng Sơn có 05 em tham gia học ngành y sĩ đa khoa đã tốt nghiệp khoá 2009 - 2011, tuy nhiên hiện nay chỉ 01 em được tuyển dụng; đề nghị cấp trên ưu tiên tuyển dụng các em đã học cử tuyển vào làm việc đúng chuyên ngành đã học.

Trả lời: Trên địa bàn huyện Hướng Hóa hiện có 22 người học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp ra trường hiện chưa được tuyển dụng, bố trí việc làm. Trong danh sách thống kê thực trạng kèm theo Công văn số 771/SNV-CCVC ngày 19/6/2023 của Sở Nội vụ có 05 người không thuộc trường hợp học theo chế độ cử tuyển do các xã báo cáo nhầm lẫn và Ủy ban nhân dân huyện bổ sung thêm 01 người học theo chế độ cử tuyển. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đã có Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 30/6/2023 về bố trí, tuyển dụng người theo học chế độ của tuyển.

Trong năm qua, UBND huyện luôn quan tâm, phối hợp, có trách nhiệm tuyển dụng nhằm giải quyết việc làm đối với người học theo chế độ cử tuyển trên cơ sở số người làm việc được giao, định mức quy định (ưu tiên tuyển đặc cách, tuyển trước đối với người học theo chế độ cử tuyển của các kỳ tuyển dụng năm 2014, 2015, 2016, 2018 nhưng các đối tượng này vẫn chưa thể hiện

được năng lực, khả năng chuyên môn để đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm). Tuy nhiên, hiện tại các ngành học của 22 người học theo chế độ cử tuyển nói trên huyện không thiếu hoặc chưa tuyển dụng được trong thời điểm này. Vì vậy, UBND huyện cũng không thể chủ động tuyển dụng, sắp xếp bố trí cho sinh viên cử tuyển sau khi ra trường tốt nghiệp các chuyên ngành mà huyện không thiếu.

Hiện tại, UBND huyện đã đối thoại với 22 người học cử tuyển bằng hình thức trao đổi trực tiếp qua điện thoại. Trong 22 người học cử tuyển này có 08 người hiện tại làm các công việc bán chuyên trách và là đại biểu HĐND tại các xã trên địa bàn huyện, 02 người hợp đồng cấp dưỡng tại các trường học trên địa bàn huyện, 01 người là cán bộ y tế thôn và 11 người hiện tại làm nông. Tất cả 22 người này đều có mong muốn được cấp trên tạo điều kiện tuyển dụng vào biên chế nhà nước để có công việc làm ổn định.

8. Ý kiến của cử tri xã A Dơi: *Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án 197 về “Huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026”, để lồng ghép với nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm giúp cho hộ nghèo xây dựng nhà ở theo mục tiêu của Đề án.*

Trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về thông qua Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026. Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Ban Thường trực UBMTQ Việt Nam huyện có Tờ trình số 145/TTr-MTTQ-BTT về quan tâm hỗ trợ kinh phí nhà ở hộ nghèo theo Đề án 197. Theo đó, đối với huyện Hướng Hóa, tổng hợp số hộ nghèo có nhu cầu làm nhà theo Đề án 197 gồm 1.398 nhà (trị giá 70 triệu đồng/nhà): Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 bố trí 622 nhà, tổng nguồn vốn phân bổ là 24.880 triệu đồng (40 triệu đồng/nhà).

Như vậy, để lồng ghép các nguồn vốn làm nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án 197 (trị giá 70 triệu đồng/nhà), ngoài nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 như đã nêu trên, nhu cầu về nguồn xã hội hóa và nguồn ngân sách tỉnh cần hỗ trợ thêm trong 02 năm 2022 và 2023 là 315 nhà, tổng số tiền 9.450 triệu đồng (30 triệu đồng/nhà). Trong khi, nguồn ngân sách huyện và đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp chủ yếu nhỏ và siêu nhỏ, nên việc huy động nguồn lực trực tiếp tại địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo còn rất nhiều khó khăn, hạn chế. Theo đó, ngày 02/10/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Báo cáo 567/BC-UBND về thực hiện Dự án 1, Dự án 2 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 đã nêu rõ nhu cầu, tính cấp thiết trong thực hiện và phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đảm bảo tiêu chí Đề án đề ra.

V. VỀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1. Ý kiến của cử tri xã Tân Lập: *Di dời trạm điện hạ thế đến nơi an toàn tại chùa Liên Khai, xã Tân Lập.*

Trả lời: Trước những năm 2018, các hộ dân ở thôn Tân Trung được cấp điện từ TBA Tân Lập (trước trụ sở UBND xã Tân Lập dọc Quốc lộ 9) đến các hộ cuối thôn Tân Trung có bán kính rất xa bán kính lên đến gần 1000m, đường dây hạ áp cấp điện chỉ 2 pha nên chất lượng điện áp không đảm bảo và không có điện 3 pha để phục vụ cho sản xuất. Qua các đợt phản ánh và tiếp xúc cử tri, năm 2018, Ngành điện đã khảo sát và đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp 3 pha công suất 100kVA-22/0,4kV đặt tại sau chùa Liên Khai nhằm giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng phục vụ bà con nhân dân Thôn Tân Trung. Đường dây và trạm biến áp trên thuộc công trình: Cây trạm biến áp và hoàn thiện lưới điện hạ áp năm 2018 được UBND huyện, UBND xã thỏa thuận mặt bằng tuyến xây dựng và vị trí đặt trạm. Trong quá trình thi công xây dựng đã được sự chấp thuận Chính quyền địa phương, thôn và các hộ dân. Trạm biến áp này được thiết kế đặt trên 2 cột BTLT12m theo đúng quy định của Ngành điện khoảng cách từ các bộ phận mang điện đến các bộ phận công trình xung quanh đảm bảo đúng theo cấp điện áp được Quy định tại NĐ 14/2014/NĐ-CP nên về việc vận hành cấp điện đảm bảo an toàn cho con người và các công trình xung quanh trạm biến áp.

2. Ý kiến của cử tri thị trấn Lao Bảo: *Hiện nay đường dây điện đầu nối của các hộ gia đình từ Nhà cộng đồng khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo đến tổ 4 rất xa, rất khó khăn cho bà con, từ năm 2020 bà con lên sống ven đường nhưng đường dây điện chằng chịt và móc vào cành cây hai bên đường, rất nguy hiểm nhất là mùa mưa bão vì vậy kiến nghị đầu tư xây dựng đường dây hạ thế cho 34 hộ dân được sử dụng điện an toàn. Đồng thời quan tâm khảo sát các tuyến đường điện qua khu dân cư để có phương án kế hoạch, đầu tư đảm bảo an toàn cho người dân.*

Trả lời: Trong những năm qua trên địa bàn thị trấn Lao Bảo Điện lực luôn phối hợp tốt với Chính quyền địa phương trong việc khảo sát đầu tư lưới điện phục cấp điện cho nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên đây là lần đầu nhận được phản ánh của các hộ dân tổ 4 thuộc Khóm Ka Tăng về việc kéo điện xa. Sau khi nhận phản ánh, Điện lực đã thực hiện khảo sát và nhận thấy: Trong năm 2013 các hộ dân dọc khu vực này được UBND huyện Hướng Hóa đầu tư xây dựng đường dây và 01 trạm biến áp 100kVA-22/0,4kV cấp điện cho Khu tái định cư đồng bào dân tộc di dời thực hiện Dự án cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu mở rộng công trình được đóng điện vào tháng 7 năm 2014. Từ đó đến nay thêm các hộ dân ở rải rác dọc trục đường. Hiện các hộ dân phản ánh đều đã có điện, tuy nhiên có một số hộ kéo điện khá xa vì vậy Điện lực sẽ tiếp nhận số liệu đã khảo sát và sẽ đề xuất với cấp trên để được đầu tư đường dây hạ áp trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn và cấp điện ổn định cho bà con tổ 4 Khóm Ka Tăng theo như đã phản ánh.

3. Ý kiến của cử tri xã Tân Thành

- **Ý kiến cử tri:** Đề nghị Chi nhánh Điện lực Khe Sanh di dời đường dây qua mốc lộ giới (đoạn thôn Cổ Thành) để tránh nguy hiểm cho bà con đi lại trong mùa mưa bão:

Trả lời: Lưới điện hạ áp xã Tân Thành nói chung và tại thôn Cổ Thành nói riêng trước đây được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của người dân. Thực hiện chủ trương của Chính Phủ lưới điện của xã được bàn giao cho Ngành điện quản lý vào năm 2009. Sau khi tiếp nhận, để nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho nhân dân trên địa bàn xã, hàng năm Điện lực không ngừng cải tạo lưới điện thay dây dẫn trần bằng dây dẫn bọc vỏ xoắn và các vị trí cột xuống cấp trong vận hành. Sau khi phối hợp với UBND xã Tân Thành khảo sát lưới điện qua Thôn Cổ Thành nhận thấy lưới điện ở đây đã được đầu tư dây dẫn bọc vỏ xoắn đảm bảo vận hành an toàn cấp điện cho bà con, hiện còn một số vị trí cột do lịch sử để lại đi trong vườn nhà dân 2 bên đi đến thống nhất Ngành điện đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 và các năm tiếp theo ra dọc mép đường Quốc Lộ 9 để thay thế các cột nói trên.

- **Ý kiến cử tri:** Chi nhánh Điện lực Khe Sanh liên kết cùng Bưu điện để lấy thông tin cá nhân của người dân đăng ký các tài khoản tại Ngân hàng Cake, trong lúc người dân chưa kịp trả tiền điện thì đơn vị điện lực cắt điện; đề nghị Chi nhánh Điện lực Khe Sanh tăng cường công tác quản lý và tạo điều kiện cho người dân trong quá trình thu nộp tiền điện.

Trả lời: Về việc liên kết cùng bưu điện để lấy thông tin cá nhân của người dân đăng ký các tài khoản tại ngân hàng Cake: Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và EVN, kế hoạch chuyển đổi hợp đồng mua bán điện sang hợp đồng điện tử của EVNCPC, Công ty Điện lực Quảng Trị đã hướng dẫn các đơn vị triển khai chuyển đổi hợp đồng mua bán điện sang hợp đồng điện tử theo đúng quy định; UBND huyện Hướng Hóa đã có Công văn số 820/UBND-VP ngày 27/7/2022 về việc chuyển đổi hợp đồng mua bán điện sinh hoạt bản giấy sang hợp đồng điện tử và tiếp tục nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP. Điện lực Khe Sanh có văn bản số 493/ĐLKS-KD ngày 29/7/2022 gửi UBND xã, thị trấn về việc chuyển đổi hợp đồng mua bán điện sinh hoạt bản giấy sang hợp đồng điện tử và tiếp tục nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP. Việc triển khai việc chuyển đổi hợp đồng mua bán điện sinh hoạt bản giấy sang hợp đồng điện tử và tiếp tục nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP tại xã Tân Thành Điện lực triển khai thực hiện theo đúng Quy định. Việc lấy thông tin khách hàng trong quá trình tư vấn, cài đặt tài khoản tại ngân hàng Cake là do nhân viên Bưu điện huyện Hướng Hóa tự ý thực hiện khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, Điện lực Khe Sanh hoàn toàn không có sự liên kết nào và không liên quan đến sự việc trên. Vấn đề mở tài khoản tại ngân hàng Cake, Điện lực Khe Sanh cũng đã có báo cáo số 591/ĐLKS-KD ngày 14/8/2023 cho UBND huyện được rõ về việc mở tài khoản Ngân hàng Cake và Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã có thông tin báo chí về việc cài đặt ứng dụng tài khoản Ngân hàng số do nhân viên Bưu điện huyện Hướng Hóa thực hiện.

Về việc người dân chưa kịp trả tiền điện thì đơn vị Điện lực cắt điện: Việc tạm ngừng cấp điện là vì khách hàng nợ tiền điện quá hạn thanh toán (sau nhiều lần Điện lực gửi thông báo đến khách hàng) theo quy định tại hợp đồng mua bán điện đã ký kết. Điện lực thực hiện đúng theo trình tự Quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện của Bộ Công Thương đối với hộ dân không nộp tiền điện.

Việc tạo điều kiện cho người dân trong việc thu nộp tiền điện: Thực hiện theo chương trình chuyển đổi số của Chính phủ, hiện nay khách hàng có rất nhiều kênh thanh toán tiền điện và rất thuận tiện mọi lúc mọi nơi. Điện lực đã thông báo đến với khách hàng các kênh cụ thể: Chuyển khoản qua kho bạc nhà nước, hệ thống ngân hàng; Trích nợ tự động qua tài khoản/thẻ ATM; Thanh toán trực tuyến qua website://cshk.evncpc.vn của Tổng công ty Điện lực miền Trung; Thanh toán qua các tổ chức trung gian thu hộ như: Ngân hàng, Bưu điện, Thế giới di động, Siêu thị điện máy xanh, các cửa hàng Viettel... Sử dụng các tiện ích trên điện thoại/thiết bị thông minh để thanh toán tiền điện như: Thanh toán qua internet Banking/ Mobile Banking; Mở ví điện tử và thanh toán qua các ví điện tử: VNPT Melia, VNPAY, ViettelPay, AriPay, Payoo, Momo, ZaloPay... Vì vậy, thông qua các kênh trên việc thanh toán tiền điện rất thuận lợi cho người dân.

Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện chỉ đạo kịp thời và đều được các cơ quan chức năng tổ chức giải quyết có trách nhiệm, nghiên cứu và xử lý kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các địa phương liên quan tổng hợp, giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị của cử tri đang giải quyết hoặc chưa giải quyết triệt để.

Ủy ban nhân dân huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, của quý vị đại biểu, các Ban HĐND huyện và ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cấp xã để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra./.

Nơi nhận

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh địa bàn;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT ✓

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Bình Thuận